



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า 20 มูลค่าข่าว 277,646.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เพื่อสืบสานและส่งต่อแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการเกษตร โดยใช้เกมมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ บริษัท การ์นิมา ออนไลน์ จัดการแข่งขันประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ” หัวข้อ “เรียนรู้ เล่น รู้ การเกษตร” โดยทีมชนะเลิศรับเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ได้แก่ ทีมสายฟ้า จากการยกความรู้ด้านปฏิบัติการฝนหลวงสู่บอร์ดเกม “สายฝน”

มนิรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า การประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ” ครั้งนี้ ตั้งใจน้อมนำโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้ชาวไทย มาถ่ายทอดและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพ ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ 205 ทีม คัดเลือก



ทีม Broccoli Lab

ทีมที่มีแนวคิดโดดเด่นและสอดคล้องกับแนวพระราชดำริจำนวน 10 ทีม มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง การศึกษาดูงานและกิจกรรมเวิร์กช็อปก่อนนำเสนอผลงานและคัดเลือกจนเหลือเพียง 4 ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ



ทีม Samoo



ทีม Farm No. 9

ไอคิว เก่งกว่า 'ทีมสายฟ้า' ชูฝนหลวง ผลิตบอร์ดเกม 'สายฝน' ชิวแชมป์

มนิรัตน์กล่าวต่อว่าผลงานของทั้ง 4 ทีม ล้วนน่าสนใจ ทั้งในด้านการฝึกสมองที่ต้องใช้ความจำ หรือใช้การคำนวณ การให้ความรู้ในเรื่องการเกษตร ด้วยการหยิบยกเอาแนวคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนการดำเนินชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือการทำเกษตรผสมผสาน ไปจนถึงหลักการและขั้นตอนการทำฝนหลวง แต่ละทีมเลือกหยิบยกองค์ความรู้เหล่านี้มาเป็นแก่นจัดทำผลงาน

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสายฟ้า ประกอบด้วย นายรติ วัชรธาดา นายภกวัต นาควิจิตร และ นายภกวัตกิจสุวรรณไพศาล ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์



ทีมสายฟ้าและเกมสายฝน

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักวิเคราะห์ จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงาน “เกมสายฝน” กว่าเงินรางวัล 100,000 บาท ด้วยการนำความรู้ด้านวิธีการทำฝนหลวงมาถ่ายทอดในรูปแบบบอร์ดเกมได้อย่างน่าสนใจ ทั้งรูปแบบการเล่น

การให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำฝนหลวง และการออกแบบที่เหมาะสมแก่การเป็นสื่อการเรียนรู้ ตามกฎและกติกาที่กำหนด ทีมสายฟ้ายังได้รับรางวัลป๊อปปูล่าร์โหวต จาก บริษัท แอร์พี (ประเทศไทย) จำกัด

ขณะที่ ทีม **Broccoli Lab** ประกอบด้วย นายณัฐชัย ตริรัตน์โชติคุณ นายกฤตภาส ศาตาพรชัย นายยมนา มหาบัณฑิต น.ส.โศภากย์ กงฉวีล และ นายภัทรพงศ์ ชูสุทธิสถิต นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาเกม Parcel คิวรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โดยเน้นการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริน์ๆ เข้าไปในตัวเกม

ทีมสามออ สมาชิกประกอบด้วย น.ส.พุทธรารณ
ชั้นโรจน์ น.ส.อรณุกานันต์สิงห์ และ น.ส.พรพิชา
สดีใส นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอ
เกม A Field Day นำเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสานกับระบบการเล่นที่
เข้าใจง่าย เหมาะกับเด็กๆ คิวรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ปิดท้ายที่ทีม **Farm No. 9** สมาชิกประกอบด้วย นายพงศธร อ้าวพงศกร นายธนวัฒน์ ปิ่นนราทิพย์ และ นายรัฐพล คณิชาพงษ์ เจ้าของกิจการ นักแปลอิสระ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเกม Farm No. 9 คิวรางวัลชมเชย ด้วยการดีไซน์ที่น่ารักสดใส จูงใจให้เรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานได้อย่างสนุกสนาน

“ผลงานของทั้ง 4 ทีม จะผลิตเป็นบ็อกซ์เซตส่งต่อไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และส่งต่อความรู้จากโครงการพระราชดำริ และจะเปิดให้ดาวน์โหลดทั้ง 4 เกมนี้ที่ www.garena.co.th/giftsfromdad ฟรี” มณีรัตน์กล่าวทิ้งท้าย